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ስለ ስቅለት እስላማዊ ብዥታዎች 

ለየሕያ የድምፅ መልስ የተሰጠ መልስ 

www.ewnetlehulu.org 

የየሕያን የሰሞኑን ሁኔታ ስመለከት ጀነትን ያየ ጂሃዳዊ ወደ ምድር ተመልሶ እንደገና መገደል እንደሚፈልግ፣ 

አሁንም ተመልሶ እንደገና መገደል እንደሚፈልግ መሐመድ የተናገረው ሐዲስ ትዝ አለኝ፡፡ (ሳሂህ አል-ቡኻሪ ቅፅ 

4፣ መጽሐፍ 52፣ ቁጥር 53) 

ይህ ወገናችን ሰሞኑን ለጻፍኩለት የመጽሐፍ ሒስ የሰጠውን ለ40 ደቂቃ አንድ ከሩብ የቀረው የኦዲዮ ምላሽ 

ወዳጄ ልኮልኝ አደመጥኩት፡፡ የመጀመርያዎቹን አምስት ምላሾቼን ለማስተባበል የሞከረ ሲሆን በመጽሐፉ ውስጥ 

በሌላ ቦታ መልስ የተሰጠባቸውን ሙግቶች መልሶ ይጠቀማል፡፡ ይህም ሙሉውን ጽሑፍ አለማንበቡን፤ ሲከፋም 

አንብቦ ሳለ የትጥቅ እጥረት ስለገጠመው እነዚያኑ የከሸፉ ሙግቶች ለመተኮስ መገደዱን አመላካች ነው፡፡ ይህ 

ተግባሩም ፈረንጆች “paint oneself into a corner” የሚሉት ዓይነት ነው፤ ከበር ጀምራችሁ ወደ ውስጥ እስከ 

አንዱ ጠርዝ ቀለም ቀብታችሁ መውጫ ሲጠፋችሁ እንደማለት ነው፡፡ ጉዳዩ “ካፈርኩ አይመልሰኝ” ዓይነት 

ሆኖበት እንጂ የመልስ ምቱ ከአቅሙ በላይ እንደሚሆንበት ዘንግቶት አይመስለኝም፡፡ የኩረጃ ጉዱ መጋለጡ 

ቢያስደነብረውም ዝም ከማለት ይልቅ መልስ መስጠት የደረሰበትን የሞራልና የስብዕና ኪሳራ እንደሚቀንስለት 

ያሰላ ይመስላል፤ የተሳሳተ ስሌት ሆነ እንጂ፡፡ ለዚህም ይመስላል “ዝም ካልን መልስ የላቸውም እንባላለን” በሚል 

መነሻ ምላሽ መጻፋችንን ደጋግሞ የሚናገረው፡፡ ይህም የግሉን ሥነ ልቦና የሚያንፀባርቅ ሲሆን በሕክምናው ዓለም 

“Psychological projection” ይሰኛል፡፡ ይህም ሰዎች “አንተ እንዲህ እያሰብክ ነው፣ እንዲህ እየተሰማህ ነው፣ 

ወዘተ.” በማለት ደጋግመው በመናገር ሳይታወቃቸው የገዛ ስሜታቸውን የሌላው በማስመሰል የሚናገሩበት ሁኔታ 

ነው፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ስሜቱ ጣታቸውን የሚቀስሩበት ሰው ሳይሆን የራሳቸው ነው፤ ይህም እያስተናገዱ 

የሚገኙትን ሁኔታ መሸከም ያለመቻላቸውና የደካማነታቸው ምልክት ነው፡፡ የሕያ “እችላለሁ” ብሎ መጽሐፍ 

ጽፏል፤ መጽሐፍ ከጻፈ ደግሞ መልስ ሊሰጠው እንደሚችል ማሰብና መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡ እንኳንስ እርሱ 

ጀማሪ የሆነ ጸሐፊ ይቅርና የበሰሉ ሊቃውንት እንኳ ለመጻሕፍታቸው መልስ ይጻፋል፡፡ ታድያ የሰፈራችን ልጅ 

የሕያ ማነውና ነው መልስ የማይጻፍለት? እንደው ምን ዓይነት ቦምብ የሆነ ሙግት ይዞ ብቅ ቢል ነው ሙግቱ 

አይነኬ የሚሆነው? ማሕበራዊ ሚድያ ላይ ሆይ ሆይታ ስለበዛለት ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰ መስሎት ይሆን? 

በፊደል ግድፈቶችና በሌሎች ብዙ ችግሮች ለተተረማመሰችው ሚጢጢ መጽሐፉ ዕውቅናን በመስጠታችንና 

የአደባባይ የውይይት ርዕስ እንድትሆን በማድረጋችን ኩራት ሊሰማው በተገባ ነበር፡፡ ዳሩ ግን የሰው ሥራን 

የመስረቅ ወንጀል በመፈፀሙና በመጋለጡ ምክንያት እንደ መልካም ዕድል ከመቁጠር ይልቅ መደንገጡ የሚጠበቅ 

ነው፡፡ 

http://www.ewnetlehulu.org/
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ይህ ወገናችን ከስሜታዊነት የጸዳ አስተውሎት የበላይነት ባለው የጽሑፍ ዓለም የእርሱ ሙግቶች ቦታ 

እንደሌላቸው ስለተገነዘበ ስሜታዊነትን ለመቀላቀልና የሞጋቹን ሙግቶች በተሳሳተ መንገድ ለማቅረብ ምቹ 

እንደሆነ ባሰበው የድምፅ መልእክት ምላሹ ሰጥቷል፡፡ ያቀረበው ምክንያት ደግሞ “ጊዜ ለመቆጠብና የሞጋቹን 

ሙግት ንቄ” የሚል የሰነፍ ሰበብ ነው፡፡ የሆነው ሆኖ አንባቢያን ቀደም ሲል ለመጽሐፉ የተሰጠውን ምላሽ 

እንዳነበቡና የየሕያን የኦዲዮ ምላሽ እንዳደመጡ ቅድመ ግንዛቤ በመያዝ ወደ መልሴ እገባለሁ፡፡ (የመጀመርያውን 

ምላሽ ለማውረድ እዚህ ጋ ጠቅ ያድርጉ) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1. የሕያ ተሰደብኩ ተዘለፍኩ ዓይነት ስሞታዎችን በማቅረብ አድማጮቹ ስለ እርሱ የኀዘኔታ ስሜት 

እንዲኖራቸው ለማድረግ ሞክሯል፡፡ ለየሕያ የማላዝንባቸውና ግሳፄው ተገቢ እንደሆነ የማምንባቸው ግልፅና 

አሳማኝ ምክንያቶች አሉኝ፡፡ 

• የሕያ የሰው ሥራ መቶ በመቶ በመገልበጥ የራሱ ሥራ አስመስሎ አቅርቧል፡፡ እርሱ ዐይኑን በጨው 

አጥቦ ቢክድም እያንዳንዱ ነገር ከጠቀስኩት ምንጭ የተቀዳ መሆኑን በተጨባጭ ማስረጃ ስለማሳይ 

በትዕግስት ተከተሉኝ፡፡ 

• መጽሐፍ ለመጻፍ የሚያበቃ ብስለትና አቅም ሳይኖረው ለገንዘብ ብሎ ያልተጣራ ሥራ ወደ ማተሚያ 

ቤት መውሰዱ ሌላው ምክንያት ነው፡፡ በተወሰኑ አጋጣሚዎች የሚጽፋቸውን ጽሑፎች ስላነበብኩኝ 

ልጁ ንግግር ላይ የተሻለ ቢሆንም ጽሑፍ ላይ ግን ደካማ በመሆኑ መጽሐፍ ለመጻፍ እንቅስቃሴ 

ማድረግ መጀመሩን ሳውቅ ጥድፊያው ትክክል አለመሆኑን በተለያዩ መንገዶች ገልጬለት ነበር፡፡ 

እርሱ ግን ምክሩን በበጎ መንገድ ከማየት ይልቅ ከፍርሃት የመነጨ አድርጎ በአደባባይ ሲናገር ነበር፡፡ 

ምክር መስማት ያልፈለገውን ሰው ደግሞ በሚገባው ቋንቋ ማናገር ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

• መጽሐፉን ያሳተመው በአረብ አገራት ከሚኖሩት እህቶቻችን ባሰባሰበው ገንዘብ ቢሆንም 

የልፋታቸውን ዋጋ የሚመጥን ሥራ አልሠራም፡፡ የችኮላው ብዛት በሽፋን ገጹ ላይ የሚገኘው 

የአረብኛ ጽሑፍ ስህተት እያለበት አሳትሞታል፡፡ በውስጡም ብዙ የፊደል ግድፈቶ አሉበት፡፡ 

ባጠቃላይ ኮምፒዩተር ላይ የሚለማመድ ተለማማጅ የጻፈው እንጂ ለመጽሐፍ ታስቦ የተጻፈ 

አይመስልም፡፡ መጽሐፉ ገበያ ላይ ከተበተነ በኋላ መጽሐፍት ሻጮች ስህተቱን በማስተዋላቸው 

ምክንያት ለመሸጥ ፈቃደኞች ባለመሆናቸው እንደገና ተሰብስቦ ወደ ማተሚያ ቤት እንዲመለስ 

ሲባልም ነበር፡፡ ገንዘብ ለማግበስበስ ባይጣደፍ ኖሮ ይህ ሁሉ ኪሳራ አይኖርም ነበር፡፡ ማዘን ካለብኝ 

የማዝነው በአረብ አገራት እየተሠቃዩ ፈጣሪያቸውን ያገለገሉ መስሏቸው የላባቸውን ውጤት ለየሕያ 

ለላኩለት እህቶች እንጂ ለየሕያ አይደለም፡፡ የሕያ ተማሪዬ ቢሆንና አሳይመንቱን በዚህ መንገድ ጽፎ 

ቢያቀርብልኝ ይዘቱ ትክክል ቢሆን እንኳ በግድፈቶቹ ምክንያት ብቻ F እሰጠው ነበር፡፡ 

http://www.ewnetlehulu.org/wp-content/uploads/2019/03/%E1%88%B5%E1%88%88-%E1%88%B5%E1%89%85%E1%88%88%E1%89%B5-%E1%88%88%E1%8B%AB%E1%88%95%E1%8B%AB-%E1%88%98%E1%88%8D%E1%88%B5-Full-Version.pdf
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2. በኔ ማንነት ላይ ትኩረት ሳያደርግ መልስ እንደሚሰጥ አስቀድሞ ቢናገርም ለመጀመርያዎቹ 15 ደቂቃዎች ግን 

ከሞላ ጎደል ያወራው ስለ እኔና ስለ ሌሎች ክርስቲያን ዐቃቤ እምነታውያን መሆኑ አስቂኝ ነው፡፡ ስለ እኔ 

ማውራት እንደማይፈልግ ከገለጸ ከ2ኛው ደቂቃ  በኋላ እንኳ እስከ 15ኛው ደቂቃ ድረስ ደጋግሞ እያነሳ 

አውርቷል፤ “በመልሱ” መሃል መሃልም በማንነቴ ላይ ያነጣጠሩ ቃላትን ሲወረውር ነበር፡፡ በሳል መስሎ 

ለመታየት ቢሞክርም እንጭጭነቱን መደበቅ አልቻለም፡፡ 

3. ክርስቲያን ዐቃቤ እምነታውያንን በማጣጣል የተናገራቸው ብዙ ነገሮች ከማሕበራዊ ሚድያ የዘለለ መረጃ 

እንደሌለው ያሳብቃል፡፡ ከአገራችን አልፈው በዓለም አቀፍ ደረጃ ስለ እስልምና የሚያስተምሩና ከታላላቅ 

ሊቃውንት ጋር ትከሻ የሚለካኩ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያን ሊቃውንት አሉ፡፡ ሙስሊም ዳዒዎች ከአረብኛ 

አልፈው ግሪክና እብራይስጥን እንደሚችሉና ክርስቲያኖች ግን የአረብኛ ቃላትን እንኳ ከእንግሊዘኛ 

በመተርጎም በተሳሳተ አነባበብ እንደሚጽፉ የተናገራትን ነገር ስሰማ ከልቤ ስቄያለሁ፡፡ ምናልባት በእሱ ቤት 

የግሪክና የእብራይስጥ ሊቃውንት የሚላቸው “ሞኖጌኔስ ማለት የተፈጠረ ማለት ነው ምክንያቱም ዘፍጥረት 

የሚለው ቃል በግሪክ ጌኔሲስ ከሚለው የመጣ ነው” ብሎ የሚያስተምረውን አንድ የፌስ ቡክ አርበኛ 

ወዳጁና “ሆንትዮስ፣ ቶንትዮስ” የሚሉ በግሪክ ቋንቋ የማይታወቁ ቃላትን የፈጠረውን ሰልማን ኮከብ 

የተሰኘውን ጓደኛውን ይሆናል፡፡ የነዚህን ሰዎች የግሪክ ዕውቀት ለማየት እዚህ ጋ ይንኩ፡፡ እነዚህ ወገኖች 

እንኳንስ ግሪክና እብራይስጥ ይቅርና አረብኛ እንኳ በወጉ እንደማያውቁ እየተዋወቅን ግሪክና እብራይስጥ ላይ 

መንጠራራታቸው የሚገርም ነው፡፡  

4. ክርስቲያን ዐቃቤ እምነታውያንን እስላማዊ ቃላትን ከእንግሊዘኛ በቀጥታ በመተርጎም የሚከሰው ይህ ሰው 

የገዛ ወገኖቹ ስለ ክርስትና በሚጽፉበት ጊዜ ተመሳሳይ ስህተቶችን መፈጸማቸውን እንዴት ይመለከት ይሆን? 

ለምሳሌ ያህል ዑመር አርሲ የተባለ ጸሐፊ “ታላቅ ምክር…” በሚለው መጽሐፉ ውስጥ “የአስቆሮቱ ይሁዳ” 

እንደማለት ከእንግሊዘኛ በቀጥታ በመተርጎም “ጁዳስ እስካርዮት” ብሎ ጽፏል (ገፅ 45)፡፡ የሕያ በዚህ 

ንግግሩ ውስጥ ያሞገሰው ሐሰን ታጁ ደግሞ “የሐመረ ተወሕዶን ቅጥፈት…” በሚለው መጽሐፉ ውስጥ 

‹ኖስቲክ› የሚለውን ‹ግኖስቲክ› ብሎ ጽፏል (ገፅ 103)፡፡ (Gnostic የመጀመርያዋ ፊደል ድምፅ አልባ ናት፡፡) 

ይባስ ብሎ ‹ኮዴክስ ሲናይቲከስ› የሚለውን ‹የሲያትል ጽሑፍ› ብሎታል (ገፅ 43)፡፡ የቅርብ ወዳጁ ሰልማን 

ኮከብም “ንቁ” በሚለው የኩረጃ መጽሐፍ ውስጥ ጠርጡሊያኖስን በቀጥታ ከእንግሊዘኛ በመተርጎም 

“ቴርቱሊያን” ብሎታል (ገፅ 61)፡፡ መርቂያን የሚለውን “ማርኪዮን”፣ ኖስቲክን “ጊኖስቲክ”፣ ሰባልዮሳውያንን 

“ሴባሉሳውያን”፣ ወዘተ. ብሎ ጽፏል (ገፅ 64፣ 65)፡፡ ስለዚህ አንዳንድ ክርስቲያኖች እስላማዊ ስሞችን 

ከእንግሊዘኛ በቀጥታ መተርጎማቸውን እንደ ዕውቀት ጉድለት በመቆጠር ብዙ ያወራው የሕያ እነዚህ ወገኖቹ 

ተመሳሳይ ነገር መፈፀማቸውን ሲያስተውል ክርስቲያኖችን እንደ ዘለፋቸው ሁሉ ይዘልፋቸዋል ወይንስ 

“አስቶጉፉሩላህ!” ብሎ ያልፋቸዋል?  

5. የሕያ በዚህ ኦዲዮ ውስጥ ከዚህ ቀደም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ “ግጭቶች” ለጻፈው መጽሐፍ መልስ መስጠት 

የቻለ ክርስቲያን አለመኖሩን አፅንዖት ሰጥቶ አውርቷል፡፡ ከአባባሉ እንደተረዳሁት ለተከታዮቹ “ለዚህችኛዋ 

መጽሐፍ መልስ ቢሰጡም ያችኛዋን አልቻሏትምና አይዟችሁ” የሚል ዐይነት መልእክት ለማስተላለፍ የፈለገ 

http://www.ewnetlehulu.org/am/sel-greek/
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ይመስላል፡፡ የሕያ በአደባባይ ሱሪው ወልቆ እየተሳቀበት ሳለ “ሱሪዬ ቢወልቅ ምንም አይደለም፡፡ ኮፍያዬን 

አያችሁ? በጣም ታምራለች እኮ! የነቢዩ ሱና ናት! ከታች ካልሲዬን ተመልከቱ የቱርክ ስሪት ናት!” እያለ 

ሐፍረቱን ለመሸፈን እንደሚሞክር ሰው ነው፡፡ ያችኛዋ መጽሐፉ ምንም ያህል “ጠንካራና ኦሪጅናል” ብትሆን 

ይህቺኛዋ ግን ደካማና ኩርጅ መሆኗ ስለተጋለጠ የየሕያ “ያቺን ከሒሳብ ውስጥ አስገቡልኝ” ልምምጥ ዋጋ 

የለውም፡፡ 

6. የሕያ መጽሐፉን ከጠቆምኩት ድረገፅ ላይ መኮረጁን ቢክድም ጽሑፉን ከዚህ ቀደም እንደሚያውቀው 

አምኗል፡፡ ጽሑፉን ማወቁን አለመካዱም አንድ ነገር ሆኖ ያነሳቸው ነጥቦች ከዚህ ቀደም በሌሎች 

ሙስሊሞች የተነገሩ መሆናቸውን ዋቢ በማድረግ ከዚህ ጽሑፍ አልኮረጅኩም ብሏል፡፡ ዋናው ጉዳይ ግን 

የሐሳብ መመሳሰል ሳይሆን ቃል በቃል መስመር በመስመር ተቀድቶ የተተረጎመ መሆኑ ነው፡፡ “የሌባ ዐይነ 

ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ” እንደሚለው ብሒል የሕያ “አልኮረጅኩም፣ ዐይኔን ግንባር ያድርገው” ብሎናል፡፡ 

እኔ ደግሞ በበኩሌ የሕያ የጻፈውንና በእንግሊዘኛ የተጻፈውን የተወሰኑትን ለናሙናነት ጎን ለጎን አድርጌ 

ፍርዱን ለአንባቢያን እሰጣለሁ፡፡  
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በቦልድ የጻፋቸውን ነጥቦች ልብ በሉ፡፡ ለሀገር ክህደት፣ ለሀይማኖት ክህደት የተፈጸመ ቅጣት፣ ግድያ፣ ለሀጥያታቸው ማስተሰሪያ፣ የሚሉትን ቃላት የሕያ አጥቁሮ የጻፈ 

ሲሆን ኦሪጅናል ለእንግሊዘኛ ጽሑፉ ላይ እነዚሁ ቃላት ጠቁረዋል፡፡ ይህ በቀጥታ ከዚህ ጽሑፍ ላይ ለመውሰዱ በቂ ማሳያ አይደለምን? ሀቱ! 
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ኦሪጅናል ጽሑፉ ላይ የጥቅሶቹ ምዕራፎችና ቁጥሮች ስህተት በመሆናቸው የሕያ አስተካክሏቸዋል፡፡ 
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ቃል በቃል ትርጉም፡፡ 
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በእንግሊዘኛው ቁጥር 12 ላይ የሚገኘውን ከጥያቄ ቁጥር 10 ጋር አንድ ላይ ስለቀላቀለ አሸጋሽጓል፡፡ 

 



Page 15 of 28 
 

 

 

 



Page 16 of 28 
 

 

 

 



Page 17 of 28 
 

 

 

 



Page 18 of 28 
 

  
 

 

 

 

 



Page 19 of 28 
 

 

 

 

 
 

 

 



Page 20 of 28 
 

 

 



Page 21 of 28 
 

 

 

 

 

 

 



Page 22 of 28 
 

የተቀሩትንም ጥያቄዎች በዚህ መንገድ በማመሳከር እውነቱን ማየት ይቻላል፡፡ ራሳችሁ 

https://themuslimtimes.info/2012/04/14/65-reasons-to-believe-jesus-did-not-die-on-the-cross/  

ድረገፅ ላይ ገብታች ተመልከቱ! በዚህ ገፅ ላይ የሌለ የሕያ ያቀረበው አንድም እደግመዋለሁ አንድም ጥያቄ የለም! 

ከሐሳብ መመሳል ባለፈ የቃል በቃል ትርጉም ነው፡፡ የሕያ ሆይ፤ እንግሊዘኛ የምታውቀው አንተ ብቻ ነህ ወይንስ 

ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ከኢንተርኔት ላይ ለዚያውም ከአንድ ገፅ ላይ አውርደህ መጽሐፍ ስትጽፍ እንዴት ትንሽ 

እንኳ ኅሊናህን አልጎረበጠህም? አሁን ከተጋለጥክ በኋላስ ስህተትህን አምነህ ይቅርታ እንደመጠየቅ ዐይንህን 

በጨው አጥበህ መዋሸትህ የጤና ነው? እውን እንዲህ እየቀጠፍክ እውነተኛና ጻድቅ የሆነውን ፈጣሪ እያገለገልኩ 

ነው ብለህ ታምናለህ? የሰማይና የምድር ፈጣሪ የሆነው አምላክ ቅዱስ፣ ጻድቅ፣ እውነተኛና ሃያል ነው፡፡ ክብሩንና 

ግርማውን የሚያቃልል እንዳንተ ያለ ውሸታም ጠበቃ አያስፈልገውም! ስህተትን ማንም ይሳሳታል፤ አንተ ግን 

መዋሸትህን እያወክ እየዋሸህ ነው፡፡ ይህንን በማድረግህ ደግሞ ዛሬህን ብቻ ሳይሆን ነገህንም እያበላሸህ ነው፡፡ 

ከእንግዲህ ማን ያምንሃል? ማንስ በቁምነገር ይሰማሃል? ውሸታምነትህ በአደባባይ ታይቷል፡፡ Shame! ያሳፍራል! 

ለአምስቱ ጥያቄዎች የሰጣቸው “መልስ” 

መግቢያው ላይ ለቀረቡት የስቅለት ታሪካዊ ማስረጃዎችና በቁርአን ጥቅስ ላይ ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽ 

አልሰጠም፤ ሊሰጥም አይችልም ምክንያቱም እስከ ዛሬ ድረስ ምላሽ የሰጠ ሙስሊም የለምና፡፡ ቁርአን ዒሳ 

አልተሰቀለም አይልም፡፡ ይህንን እኔ ብቻ ሳልሆን ለየሕያ የኩረጃ ምንጭ የሆኑት አሕመዲያዎችም ጭምር 

የሚናገሩትና እንደ እምነት አቋም የያዙት ነው፡፡ 

በመግቢያው ላይ የሚገኙትን ነጥቦች በመዝለል በቀጥታ ወደ ዝርዝር ጥያቄዎቹ ነው የገባው፡፡ ከ1-5 ላሉት ብቻ 

መልስ ለመስጠት ወደ 40 የሚጠጋ ደቂቃ የወሰደ ሲሆን ከዚህ በኋላ ስንት ኦዲዮዎችን በመልቀቅ ጊዜያችንን 

በከንቱ ለማባከን እንዳቀደ አላውቅም፡፡ እስኪ መልስ ያላቸውን እንያቸው፡- 

1. አይሁድ ኢየሱስን ለመግደል መፈለጋቸውን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ያየው፡፡ እርሱም “በአደባባይ 

ሰቅሎ ያልተሳካለት መሲህ መሆኑን ማረጋገጥ” የሚል ነው፡፡ ይህ ከግንዛቤ ውስጥ ሊገባ የሚገባው 

ብቸኛው ጉዳይ አይደለም፡፡  

• ሲጀመር አይሁድ ኢየሱስን መግደል ይፈልጉ ነበር፤ ለመግደልም በተደጋጋሚ ሞክረዋል፡፡ 

በዚህም ይሁን በዚያ ግባቸው እርሱን መግደል ነበር፡፡ “ያልተሳተሳካለት መሲህ መሆኑን 

ማረጋገጥ” የሚለው በአደባባይ እንዲሞት ከመፈለጋቸው በመነሳት የተሰጠ አስተያየት ነው፡፡ 

ሆኖም በግልፅም በስውርም የመግደል ሙከራዎችን ማድረጋቸውን ስንመለከት ዋና ዓላማቸው 

እርሱን በመግደል ማስወገድ መሆኑን እናስተውላለን፡፡ ስለዚህ “ያልተሳካለት መሲህ መሆኑን 

ማረጋገጥ ብቻ ነው” ብሎ ሙጭጭ ማለት አያስኬድም፡፡ 
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• በመጀመርያው ክፍለ ዘመን አይሁድ የሮም ቅኝ ተገዢዎች ስለነበሩ ያለ ሮማውያን የፍርድ 

ሒደት ሰዎችን መግደል አይችሉም ነበር (ምናልባት ጥቂት ጉዳዮች ቢኖሩም የኢየሱስን ሁኔታ 

አይመለከቱም)፡፡ “ጲላጦስም፦ እናንተ ወስዳችሁ እንደ ሕጋችሁ ፍረዱበት አላቸው። 

አይሁድም፦ ለእኛስ ማንንም ልንገድል አልተፈቀደልንም አሉት፡፡” (ዮሐ. 18፡31) ስለዚህ 

ኢየሱስን የሚያህል በምድረ እስራኤል የታወቀ ሰው ያለ ትክክለኛ የፍርድ ሒደት ማስገደል 

መጥፎ ውጤት ይኖረዋል፡፡ የአይሁድ መሪዎች ዘግይተውም ቢሆን ይህንን አላገናዘቡም ማለት 

አይቻልም፡፡ 

• በመጀመርያው ክፍለ ዘመን አይሁድ የዳዊት መሲህ እና ካህን መሲህ (የዮሴፍ ልጅ) ሲጠብቁ 

ነበር (Davidic Messiah and Priestly Messiah)፡፡ የዳዊት መሲህ ጦረኛና ድል አድራጊ ሲሆን 

ካህን መሲህ ግን ይሸነፋል፣ መከራን ይቀበላል፤ ይሞታል፡፡ በዚያ ዘመን የነበሩት አይሁድ ሁለት 

ዓይነት መሲሆችን ሲጠብቁ የነበሩት መሲሁ መከራን እንደሚቀበልና ደግሞም ጠላቶቹን ድል 

እንደሚነሳ በብሉይ ኪዳን የተነገረውን ተቃራኒ የሚመስል ሐሳብ ማስታረቅ ስለተሳናቸው ነበር 

https://www.chaim.org/2messiah.htm፡፡ ክርስቲያኖች ኢየሱስ ሁለቱንም መሲሃዊ ሚናዎች 

እንደሚጫወትና መጀመርያ መከራ መቀበሉን በመጨረሻው ዘመን ደግሞ ጠላቶቹን ድል 

ለመንሳት መመለሱን ስለሚያምኑ ሁለቱ ትንቢቶች አይጋጩባቸውም፡፡ ስለዚህ ኢየሱስ መሞቱ 

በዚያን ዘመን በነበረው የአይሁድ እምነት መሠረት እንኳ የዳዊት መሲህ አለመሆኑን እንጂ 

ካህናዊ መሲህ (የዮሴፍ ልጅ) አለመሆኑን ስለማያረጋግጥ መሞቱ የአይሁድ መሪዎችን ዓላማ 

አፅድቋል ማለት አይቻልም፤ ስለዚህ የሕያ ተሳስቷል፡፡ 

• ኢየሱስ ሰዓቱ ሲደርስ ራሱን አሳልፎ መስጠቱን የገለፅኩ ቢሆንም የሕያ ግን ኢየሱስ በመጨረሻዋ 

ሰዓት ከመከራ ይድን ዘንድ መጸለዩን በመጥቀስ ኢየሱስ ራሱን አሳልፎ አልሰጠም ይለናል፡፡ 

መልሴን ጨርሶ አለማንበቡ ግልፅ ነው፡፡ ኢየሱስ የጭንቀት ጸሎት ለምን እንደጸለየ ጥያቄ ቁጥር 

7 እና 30 ላይ በቂ ምላሽ ሰጥቻለሁ፡፡ በገዛ ፈቃዱ የሚመጣበትን እያወቀ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ፣ 

እንደሚሞት በግልፅ ለሐዋርያቱ ነግሮ፣ ሊይዙት ሲመጡም “እኔ ነኝ” ብሎ ራሱን አሳልፎ 

መስጠቱን ብዙ ጥቅሶችን በመጥቀስ አስረድቻለሁ፡፡ (ለጥያቄ ቁጥር 3፣ 4፣ 5፣ 6 እና 29 

የተሰጠውን መልስ ተመልከቱ፡፡) የነፃነት ታጋዮችን ጀግንነት ከክርስቶስ ጭንቀት ጋር በማነፃፀር 

ለተናገረው ደግሞ በቁጥር 29 ሁለተኛው ነጥብ ላይ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ አደራ እንደ የሕያ 

እየዘለላችሁ አታንብቡ፤ ጨርሳችሁ አንብቡ፡፡  

• የጠቀስኳቸውን ትንቢቶች አይሁድ ለኢየሱስ እንደተተነበየ አለማመናቸውን በመግለፅ መሞቱ 

መሲህ መሆኑን እንደሚያረጋግጥ ለጻፍኩት ምላሽ አይሁድ ትንቢቶቹ ለመሲሁ እንደተነገሩ 

እንደማያምኑ በመግለፅ መልስ ለመስጠት ሞክሯል፡፡ ዳሩ ግን ዋናው ነጥብ የአይሁድ ትንቢቶቹን 

ማመን አለማመን ሳይሆን ትንቢቶቹ ስለ ኢየሱስ የተነገሩ ግልፅ ትንቢቶች መሆናቸው ነው፡፡ 

https://www.chaim.org/2messiah.htm


Page 24 of 28 
 

ትንቢቶቹ ስለ ኢየሱስ አይናገሩም የሚል ካለ መነጋገር ይቻላል፡፡ ነገር ግን አይሁድ አያምኑምና 

ስለ ኢየሱስ አይደለም የሚል አመክንዮ ገለባ ነው፡፡ ሲቀጥል ደግሞ አይሁድ አይቀበሉም ሲባል 

የጅምላ ንግግር ከሆነ ሐሰት ነው፡፡ ትንቢቶቹ ለኢየሱስ መሆናቸውን ተቀብለው የነገሩን 

የመጀመርያዎቹ ሰዎች አይሁድ ነበሩ፡፡ ሁሉም የኢየሱስ ሐዋርያትና የመጀመርያዎቹ ክርስቲያኖች 

አይሁድ ነበሩ፡፡ ኋላም ቤተክርስቲያን ሰፍታ ከአሕዛብ ወገን የሆኑት ክርስቲያኖች አይሁድን 

መግፋት አስከጀመሩበት ጊዜ ድረስ ብዙ ሺህ ክርስቲያን አይሁድ ነበሩ፡፡ በዚህ ዘመንም ቢሆን 

ትንቢቶቹ ስለ ኢየሱስ መሆናቸውን የተቀበሉ በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ መሲሃዊ አይሁዶች 

አሉ፡፡ የታልሙድ ጽሑፎችና የሙት ባሕር ብራናዎችም ትንቢቶቹ ለመሲሁ የተነገሩ 

መሆናቸውን በማረጋገጥ “አይሁድ አይቀበሉም” የሚለውን የጅምላ ፍረጃ ውድቅ ያደርጋሉ፡፡ 

ጉዳዩ በጣም ሰፊ ነው፤ የሕያ ግን በቁንፅል ዕውቀት እያወራ ነው፡፡ 

• ሬዛ አስላን (Raza Aslan) የተባለ ሰው ስለ ኢየሱስ የጻፈውን መጽሐፍ ጠቅሶ “ኢየሱስን 

ያልተሳካለት መሲህ ይለዋል” ብሎ የእርሱን አባባል ዋቢ ማድረጉ ከማስገረም አልፎ የሚያስቅ 

ነው፡፡ Failed Messiah የምትለዋን ቃል የደጋገማት የሬዛ አስላንን የተረት መጽሐፍ ስላነበበ ነው 

ማለት ነው፡፡ ሲጀመር ሬዛ አስላን የታሪክ ምሑር ሳይሆን የፈጠራ ጽሑፎች ፕሮፌሰር ነው፡፡ 

መጽሐፉም የፈጠራ ጽሑፍ እንጂ ስለ ኢየሱስ ታሪክ እንደ ልሒቃዊ መጽሐፍ ሊጠቀስ የሚበቃ 

አይደለም፡፡ የእርሱን መጽሐፍ እንደ ተዓማኒ ምንጭ ጠቅሶ የጻፈ አንድም ሊቅ መኖሩን የሕያ 

ሊያሳየን አይችልም፡፡ ሁለተኛው ሬዛ አስላን ሙስሊም ነው፤ ሆኖም ግን በኢየሱስ መሰቀልና 

መሞት ያምናል፡፡ ይህም ቁርአን ስለ ኢየሱስ ስቅለትና ሞት የተናገረው ሐሳብ አሻሚና 

ሙስሊሞችን ለክፍፍል የዳረገ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ነው፡፡ የሕያ ግን በመግቢያው ላይ 

“እስልምና የኢየሱስን ስቅለት አስመልክቶ ግልጽ አስተምህሮ ስላለው ከነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ 

የራቀ ነው” በማለት ደስኩሮልናል፡፡ ባዶ ዲስኩር፡፡ 

• ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱን “ተራ ተረት” ብሎታል፡፡ ነገር ግን ይህ ቅዱሳት መጻሕፍት 

በግልፅ የሚመሰክሩት እውነታ ነው፣ ለቤተክርስቲያን ምሥረታና ሐዋርያት ነፍሳቸውን ለሞት 

አሳልፎ እስከመስጠት ድረስ ትንሣኤውን በመመስከር ለመፅናታቸው ብቸኛው አመክንዮአዊ 

ማብራርያም ነው፡፡ ኢየሱስ ተሰቅሎ፣ ሞቶ፣ በሦስተኛው ቀን መቃብሩ ባዶ ሆኖ ለመገኘቱ 

የተለያዩ ሰዎች የሚያቀርቧቸውን መላ ምቶች በሙሉ ውድቅ በማድረግ ልቆ የሚታይ በቅዱሳት 

መጻሕፍት ማስረጃዎች የበለጸገ ክስተትም ነው፡፡ ከሐዋርያት እምነታቸውን የተቀበሉት 

የቤተክርስቲያን አበውም በዚህ ዙርያ ከሐዋርያት የሰሙትን ምስክርነት ስለጻፉልን “ከመጽሐፍ 

ቅዱስ ውጪ ባሉት ጽሑፎች ውስጥ አይገኝም” የሚለው የየሕያ አባባል ሐሰት ነው፡፡ ክርስቶስ 

ዛሬም ሕያው ሆኖ የሰዎችን ሕይወት ሲለውጥ መታየቱ ለትንሣኤው ሌላ ማረጋገጫ ነው፡፡ በዚህ 

ላይ ለመወያየት አቅሙ አለኝ የሚል ሙስሊም ካለ ማስረጃዎችን እያቀረቡ መወያየት ይቻላል፡፡ 
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“ኢየሱስ አልተሰቀለም” የሚል ከታሪክ በተፃራሪ የቆመና በተማሩት ሙስሊሞች እየተተወ የሚገኝ 

እሳቤን እንደ እምነት አቋም ይዞ የክርስቶስን ትንሣኤ “ተረት ነው” ማለት በእጅጉ የሚያስቅ 

ንግግር ነው፡፡ “አልተሰቀለም” የሚል ተረት እውነት እንዲሆን የክርስቶስን ሐዋርያት ምስክርነት 

ማጣጣል ነፍስን ለሐሰት መሸጥ ነው፡፡ 

2. “ይሰቀል ዘንድ ማን ፈለገ?” ለሚለው ነጥብ የሰጠሁትን ምላሽ በተመለከተ እንደገና ብዙ ስህተቶችን 

ሰርቷ፡፡ 

• ሕዝቡ ሁሉ “ይሰቀል” ማለቱን በመጥቀስ የኢየሱስ ተከታዮች ራሳቸው “ያልተሳካለት መሲህ” 

መሆኑን ተረድተው “ይሰቀል” ሲሉ እንደነበር ነግሮናል፡፡ በወቅቱ በዚያ ከተሰበሰበው ሕዝብ 

መካከል የኢየሱስ ተከታዮች መኖራቸውንና አብረው “ይሰቀል” ስለማለታቸው ምን ማስረጃ 

ይሰጠናል? ወፍ የለም! ሰውየው ከገዛ ምናቡ እንጂ በማስረጃ እየተናገረ አይደለም፡፡  

• የአይሁድ መሪዎች ሕዝቡ የኢየሱስን መሰቀል እንዲጠይቅ ማነሳሳታቸውን በተመለከተ እኔ 

ለማለት የፈለኩትና የሕያ የተረዳበት መንገድ የተራራቀ ነው፡፡ ኢየሱስ አብዛኛው አገልግሎቱ 

በገሊላ ስለነበር በገሊላ ብዙ ተከታዮች ነበሩት፤ ለዚህ ነበር ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመጣላቸው 

ሲጠባበቁ የነበሩት (ዮሐ. 7፡1፣ 7፡25, 11:56-57)፡፡ ወደ ኢየሩሳሌም መምጣቱ ለአይሁድ 

መሪዎች ምቹ ቸጋጣሚ ነበር፤ ምክንያቱም ኢየሱስ በኢየሩሳሌም እምብዛም ስላላገለገለ 

የተከታዮቹ ብዛት እንደ ገሊላ አልነበረም፡፡ ስለዚህ የኢየሩሳሌም ሕዝብ የኢየሱስን መሰቀል 

እንዲጠይቅ ማነሳሳት ለእነርሱ ቀላል ነበር፡፡ ተሳክቶላቸዋልም፡፡  

• የሕያ `ሕዝቡን አነሳሱት` የሚል ነገር እንደሌለና ይህም የኔ የተሳሳተ መረዳት መሆኑን ተናግሯል፡

፡ ነገር ግን ይህ በግልፅ የተጻፈ በመሆኑ ስህተቱን በቀላሉ ማሳየት ይቻላል፡-  

o “የካህናት አለቆችና ሽማግሎች ግን በርባንን እንዲለምኑ ኢየሱስን ግን እንዲያጠፉ 

ሕዝቡን አባበሉ።” (ማቴ. 27፡20) 

o “በዚያም በዓል የለመኑትን አንድ እስረኛ ይፈታላቸው ነበር። … ሕዝቡም ወጥተው 

እንደ ልማዱ ያደርግላቸው ዘንድ እየጮኹ ይለምኑት ጀመር። ጲላጦስም፦ የአይሁድን 

ንጉሥ እፈታላችሁ ዘንድ ትወዳላችሁን? ብሎ መለሰላቸው፤ የካህናት አለቆች በቅንዓት 

አሳልፈው እንደ ሰጡት ያውቅ ነበርና። የካህናት አለቆች ግን በርባንን በእርሱ ፈንታ 

ይፈታላቸው ዘንድ ሕዝቡን አወኩአቸው።” (ማር. 15፡6-11) 

ለየሕያ ያለኝ መልእክት ከመናገርህ በፊት አንብብ የሚል ነው፡፡ 

3. ለጥያቄው ጥቅሶችን እየጠቀስኩ የሰጠሁትን ምላሽ በደፈናው “መልሱ ጭራሽ ከነጥቡ ጋር አይገናኝም፤ 

አንብቡትና ተረዱት፤ እንዳላረዝምባችሁ” የሚል የሰነፍ ምላሽ ሰጥቷል፡፡ ለማጣጣል ቢሞክርም 
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የተሰጠውን መልስ መቀልበስ የሚችልበት ማስረጃ የለውም፡፡ ሙግቱ ውድቅ መሆኑን ተቀብሏል ማለት 

ነው፡፡ አንብቡትና ፍርዱን ስጡ፡፡ 

4. የኢየሱስ ስቅለት ግድያ ነው መሥዋዕትነት? ለሚለው ቁጥር 32 ላይ መልስ የሰጠሁ ቢሆንም እዚያ መልስ 

የተሰጣቸውን ነጥቦች ያመነዥጋል፡፡ ይህም ጠቅላላ ጽሑፉን ያገናዘበ ምላሽ ሳይሆን ቅንጭብጫቢ 

ሐሳቦችን ይዞ ለአሁን ብቻ የምታገለግለውን መውጫ ቀዳዳ ማነፍነፉን ያመለክታል፡፡ እዚያ ላይ እንዲህ 

ብዬ ነበር፡- “ስቅለት በክፉ ሐሳብ ተነሳስተው ኢየሱስን ከገደሉት ከሮማውያንና ከአይሁድ አኳያ ግድያ 

ነው፤ ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዕቅድ አኳያ ግን መሥዋዕትነት ነው፡፡ አይሁድና ሮማውያን የልብ 

ሐሳባቸው ክፉ ስለነበር ተግባራቸው ክፉና ኢ-ፍትሃዊ ነው፡፡ የአንድ ሰው ሞት ለአንዱ ወገን ለነፃነት 

የተከፈለ መሥዋዕትነት ተደርጎ ሲቆጠር ለሌላው ወገን ደግሞ የአመፅ ቅጣት ተደርጎ ሊታሰብ ይችላል፡፡ 

ይህንን የሚወስነው የቆምንበት ቦታና ዕይታችን ነው፡፡ ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣው ደሙን በማፍሰስ 

ሕዝቡን ለመቤዠት መሆኑን በተደጋጋሚ ተናግሯል፤ ስለዚህ ስቅለት ለእርሱ መሥዋዕትነት አለመሆኑን 

መናገር ትልቅ ቅጥፈት ነው፡፡ ኢየሱስ ሊገድሉት የሚፈልጉትን አይሁድ የወቀሳቸው በክፉና ኢ-ፍትሃዊ 

አስተሳሰባቸው ምክንያት ነው፡፡ ኢየሱስን ለመግደል ይፈልጉ የነበሩት ዓለምን ለማዳን በበጎ ሐሳብ 

ሳይሆን እርሱን ለማጥፋት በክፉ ሐሳብ በመሆኑ ወቀሳው ትክክል ነው፡፡” 

 

ስለዚህ በአራተኛው ቁጥር ላይ ክርስቲያኖች ስቅለት ለኃጢአታቸው መስተሠርያ እንደሆነ ማመናቸውንና 

ኢየሱስ ግን ግድያ መሆኑን ማመኑን በመግለፅ ሁለቱን ለማጋጨት በመሞከሩ ስህተት መሆኑን ነው 

የገለፅኩት፡፡ የእርሱ ስህተት የክርስቲያኖችና የኢየሱስ አመለካከት የተለያየ መሆኑን መናገሩ ነው፡፡ ኢየሱስ 

ስቅለት መሥዋዕት መሆኑን ያምን እንደነበር በተደጋጋሚ ተናግሯል፡፡ ለምሳሌ፡- “በእርሱ የሚያምን ሁሉ 

የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል።” (ዮሐ. 3፡14-16) ይህ 

ስለ ብዙዎች የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው።” (ማርቆስ 14፡22-24)፡፡ ኢየሱስ እንዲህ በግልፅ ስቅለት 

መሥዋዕት መሆኑን ተናግሮ ሳለ ከክርስቲያች ጋር የሚጋጭ አመለካከት እንዳለው መናገር ስህተት ነው፡፡ 

የኔ ነጥብ እርሱ ነው፡፡ የሕያ ግን ኢየሱስ አይሁድ ሊገድሉት እንደሚፈልጉ መናገሩን በመጥቀስ 

የተሳሳትኩ በማስመሰል የሐሰት ነጋሪት ይደልቃል፡፡ በዮሐንስ 7፡19፣ 8፡37፣ 8፡40 ላይ የጠቀሳቸው 

ጥቅሶች በስቅለት ወቅት ስለነበረው ሁኔታ ሳይሆን ከስቅለት በፊት አይሁድ እርሱን ለመግደል 

መፈለጋቸውን የሚያመለክቱ በመሆናቸው ሐሳቡን የሚደግፍ ጥቅስ አላቀረበም፡፡ በነዚህ ቦታዎችም 

ቢሆን “ልትገድሉኝ ትፈልጋላችሁ” በማለት ኢየሱስ የተናገረው የአይሁድን ዓላማ ወይንም የልብ መሻት 

ለመግለፅ እንጂ የእርሱ ሞት መሥዋዕትነት አለመሆኑን እየተናገረ አይደለም፡፡ ይህንን መረዳት 

የአንስታይንን አእምሮ አይጠይቅም፡፡  

 

በስቅለት ውስጥ የተሳተፉት ወገኖች ተግባራቸው ለምን እንደሚያስጠይቃቸው በቁጥር 38 እና 42 ላይ 

ምላሽ ሰጥቻለሁ፡፡ የሕያ ስላላነበበ ወይንም አንብቦ ስላልተረዳ እንደጂ ቁጥር 38 ላይ እንዲህ ብያለሁ፡- 
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“የአንድ ሰው ምግባር ጥሩነት የሚለካው በውጤቱ ብቻ ሳይኾን በፍላጎትና በዓላማውም ጭምር ነው፡፡ 

ይሁዳ ኢየሱስን አሳልፎ ሲሰጠው በኢየሱስ ላይ ክህደትን በመፈፀም ገንዘብ ለማትረፍ እንጂ የኢየሱስን 

ተልዕኮ ከግብ በማድረስ ዓለምን ለማዳን አልነበረም፡፡ ይሁዳ ለክፋት ያሰበውን እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ 

ዕቅዱን ለማስፈፀም መጠቀሙ ይሁዳን ከወንጀሉ ነፃ አያደርገውም፡፡ የጠያቂው አመክንዮ ትክክል ከሆነ 

በየዘመናቱ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች በመግደልና በማስገደል ለተሻለው የሰማዕትነት ክብር እንዲበቁ 

ምክንያት የሆኑ ክፉ ሰዎች ኹሉ ሊሸለሙ ይገባል ማለት ነው፡፡ ለምን ቢሉ እነዚያ ሰዎች ባይገድሏቸውና 

ባያስገድሏቸው ኖሮ ለሰማዕትነት ክብር በመብቃት የተሻለውን ሽልማት ባልተቀበሉ ነበር፡፡ ይህ ሙግት 

መሠረታዊ የማመዛዘን ችሎታ ካለው ሰው አይጠበቅም፡፡ የወደቀ ሙግት ነው፡፡ ገለባ ነው! (ለአሕመዲን 

ጀበል ከተሰጠው መልስ የተወሰደ)፡፡” 

 

ቁጥር 42 ላይ ደግሞ እንዲህ ብያለሁ፡- “የአንድ ሰው ምግባር ጥሩነት የሚለካው በውጤቱ ብቻ ሳይሆን 

በፍላጎትና ዓላማውም ጭምር ነው፡፡ ይሁዳ በገንዘብ ወዳድነት፣ አይሁድ በቅንዓት፣ ሮማውያን ደግሞ 

ለሥልጣናቸው ሲሉ የፈፀሙትን ተግባር እግዚአብሔር በሉኣላዊ ሥልጣኑ ለበጎ መጠቀሙ እነዚህን 

ወገኖች ከወንጀሉ ነፃ አያወጣቸውም” 

ስለዚህ የሕያ ለመፈላሰፍ ከመሞከርህ በፊት አስብ፣ አመዛዝን፡፡ 

5. አምስተኛውን ምላሽ “መልሱ ያስቃል” አለ፡፡ ጥያቄው በአጭሩ “ኢየሱስ ለምን ነበር ሲደበቅ የነበረው?” 

የሚል ነው፡፡ መልሱም ግልፅና ቀጥተኛ ነው “ለሁሉ ጊዜ አለው” የሚል፡፡ ትክክለኛ መልስ ነው፡፡ የሕያም 

አውቆታል፡፡ መልሱን ካነበበ በኋላ ክው አለ፤ ከዚያም ተንተባተበ፤ አንድ ሐሳብ ጀመረና ምን ለማለት 

እንደፈለገ ሳያስረዳ የኔን ምላሽ ማንበቡን ቀጠለ፡፡ ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ሲያዝ ፈርተው 

መሸሻቸውንና ኢየሱስን ለመከላከል አለመሞከራቸውን እየደሰኮረ ኢየሱስ ትክክለኛ ሰዎችን እንዳልመረጠ 

ሊያስረዳን ብዙ ተናገረ፡፡ በመጀመርያ ኢየሱስ አብዛኞቹ ዓሣ አጥማጆች የነበሩትን ሰዎች እንጂ ተዋጊ 

ወታደሮችን አልመለመለም፤ ወታደራዊ ሥልጠናም አልሰጣቸውም፡፡ ሆኖም ኢየሱስን ለመከላከል 

የተቻላቸውን አድርገዋል፡፡ እንዲህ ተጽፏል፡- 

“በዙሪያውም የነበሩት የሚሆነውን ባዩ ጊዜ፦ ጌታ ሆይ፥ በሰይፍ እንምታቸውን? አሉት። 

ከእነርሱም አንዱ የሊቀ ካህናቱን ባሪያ መትቶ ቀኝ ጆሮውን ቈረጠው። ኢየሱስ ግን መልሶ፦ 

ይህንስ ፍቀዱ አለ፤ ጆሮውንም ዳስሶ ፈወሰው።” (ሉቃስ 22፡49-51) 

“እነሆም፥ ከኢየሱስ ጋር ከነበሩት አንዱ እጁን ዘርግቶ ሰይፉን መዘዘና የሊቀ ካህናቱን ባሪያ 

መትቶ ጆሮውን ቈረጠው። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ እንዲህ አለው፦ ሰይፍ የሚያነሡ ሁሉ በሰይፍ 

ይጠፋሉና ሰይፍህን ወደ ስፍራው መልስ። ወይስ አባቴን እንድለምን እርሱም አሁን ከአሥራ 

ሁለት ጭፍሮች የሚበዙ መላእክት እንዲሰድልኝ የማይቻል ይመስልሃልን? እንዲህ ከሆነስ፦ 

እንደዚህ ሊሆን ይገባል የሚሉ መጻሕፍት እንዴት ይፈጸማሉ?” (ማቴዎስ 26፡51-54) 
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ሐዋርያቱ አቅም ባይኖራቸውም ለመፋለም ቆርጠው ነበር፤ ነገር ግን ኢየሱስ ከለከላቸው፡፡ ከዚያ አካባቢ 

እንዲሄዱም ምልክት ሰጣቸው፡- 

“ኢየሱስ መልሶ፦ እኔ ነኝ አልኋችሁ፤ እንግዲህ እኔን ትፈልጉ እንደ ሆናችሁ እነዚህ ይሂዱ ተዉአቸው 

አለ፡፡” (ዮሐንስ 18፡8) 

ሐዋርያት የተቻላቸውን ቢያደርጉም ሰዎች ስለነበሩ በዚያች አስጨናቂ ሰዓት ድካም ታይቶባቸዋል፡፡ ነገር ግን 

ከኢየሱስ አልራቁም ነበር፡፡ በኢየሱስ ስቅለት ወቅት እናቱ ማርያም፣ አክስቱ፣ የሮማዊው ባለሥልጣን የቀለዮጳ 

ሚስት ማርያም፣ መግደላዊት ማርያም፣ ሰሎሜ፣ የዮሐንስና የያዕቆብ እናት እንዲሁም ከገሊላ ጀምረው የተከተሉት 

ሌሎች ብዙ ሴቶች በቦታው ነበሩ (ዮሐ. 19፡25-26፣ ማቴዎስ 27፡55-56፣ ማርቆስ 15፡40-41፣ ሉቃስ 23፡49)፡

፡ ዮሐንስ እስከ መጨረሻው በቦታው ላይ በመኾን ሞቱን እንደተመለከተ ተጽፏል (ዮሐ. 19፡35)፡፡ ሐዋርያት ኹሉ 

ጥለውት እንደሸሹ ማቴዎስ 26፡56 ላይ የተጻፈ ቢሆንም ወዲያው ግን ጴጥሮስ ተመልሶ መምጣቱንና የፍርድ ሂደቱን 

መከታተሉን በቁጥር 58 ላይ እናነባለን፡-  

“ጴጥሮስ ግን እስከ ሊቀ ካህናቱ ግቢ ድረስ ሩቅ ኾኖ ተከተለው፥ የነገሩንም ፍጻሜ ያይ ዘንድ ወደ ውስጥ 

ገብቶ ከሎሌዎቹ ጋር ተቀመጠ፡፡”  

ጴጥሮስ በሊቀ ካህናቱ ዘንድ ከታወቀ ከሌላ ደቀ መዝሙር ጋር ተመልሶ እንደመጣና ደቀ መዝሙሩ አስፈቅዶ 

አብረው ኢየሱስ ለፍርድ ወደቀረበበት የሊቀ ካህናቱ ግቢ እንደገቡ ዮሐንስ ይነግረናል (ዮሐ. 18፡15-16)፡፡ 

ሐዋርያቱ እንዳይገደሉ በመፍራት ራሳቸውን ባይገልጡም ነገር ግን ኹኔታውን በቅርብ ርቀት ይከታተሉ እደነበር 

እንገነዘባለን፡፡ 

ከትንሣኤው በኋላ ግን ታሪክ ተለወጠ፡፡ ሐዋርያት በኢየሩሳሌም አደባባዮች፣ በቤተመቅደሱ ውስጥና ከዚያም 

አልፈው በተለያዩ የዓለም ክፍሎች እየተዘዋወሩ የክርስቶስን ትንሣኤ አውጀዋል (የሐዋርያት ሥራ 2፣ 4፣ 8፣ 

ወዘተ.)፡፡ በአስቆሮቱ ይሁዳ ቦታ የተተካውን ማቲያስን ጨምሮ ከአሥራ ሁለቱ ሐዋርያት መካከል የተፈጥሮ ሞት 

የሞተው ሐዋርያው ዮሐንስ ብቻ ሲሆን ሌሎቹ ግን ስለ እምነታቸው መሥዋዕት በመሆን አልፈዋል፡፡ በቅፅበት 

እንዲለወጡ ያደረጋቸው ምንድነው? ከክርስቶስ ትንሣኤ በስተቀር አጥጋቢ ማብራርያ ሊሆን የሚችል ምንም ነገር 

የለም!  

አንድ ነቢይ ነኝ ባይ ከ600 ዓመታት በኋላ ወደ ዋሻ ገብቶ በመውጣት መልአክ ተገለጠልኝ በሚል ቅዠት ይህንን 

ሐቅ መለወጥ አይችልም! ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሲል ሞቶ ከሙታን ተነስቷል! ስሙ ከዘላለም እስከ 

ዘላለም የተመሰገነ ይሁን! 


